



# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 หน้า 15 มูลค่าข่าว 152,592.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## วิจัยระบบที่แคสปรับลดจำนวนรับ มศ.

### ● เป็นข้อมูลที่น่าสนใจ ● ทปอ.-มรภ.-มทร.ถูกเอกชนขอโอกาสบัณฑิตทำงาน

ศ.ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ในการประชุม ทปอ. เดือนก.พ.นี้ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ประชุมจะมีการพิจารณาเรื่องการลงทุนและปรับปรุงพัฒนาระบบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือ Thai university Central Admission System (TCAS) หรือที่แคสป ซึ่งจะมอบหมายให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ทำการศึกษาวิจัยคณะ/สาขา ที่ ทปอ.เปิดรับอยู่กว่า 7,000 หลักสูตร ว่าที่ผ่านมาหลักสูตรใดมีผู้สมัครน้อย หลักสูตรใดเป็นที่นิยม หลักสูตรใดไม่มีคนเลือกเรียนหรือสาขาใดที่ผลิตกำลังคนออกมาไม่เพียงพอ เพื่อให้มหาวิทยาลัยใช้เป็นข้อมูล ปรับลดการรับนักศึกษาเข้าเรียน ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยเห็นตัวเลขและตัดสินใจด้วยตัวเอง และไม่รู้สึกรู้ว่าถูกบังคับให้ปรับลด ซึ่งหากเปิดรับในสาขาที่เป็นความต้องการก็จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพิ่ม ซึ่งต่อไป ทปอ.จะบริหารจัดการการรับนักศึกษาเข้าเรียนของมหาวิทยาลัยต่างๆด้วยข้อมูล ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถตรวจสอบและตัดสินใจได้ทันทีพร้อมทั้งนำไปใช้ในการปรับปรุงระบบที่แคสปทั้ง ๓ รอบว่าจะขยายในรอบไหนอย่างไร

“จากการรับสมัครที่แคสปแรกด้วยเห็นสมควร พบว่ามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ เพราะมีโอกาสสัมภาษณ์เด็กเกี่ยวกับทัศนคติ ทำให้รู้ว่าเด็กจะไม่สละสิทธิ์ และอยากเรียนในคณะสาขาที่เลือกสมัครจริงๆ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าเมื่อเรียนไประยะหนึ่งผู้เรียนคณะทันตแพทย์จะลาออกเพื่อไปสอบเรียนคณะแพทยศาสตร์ ส่วนผู้เรียนคณะวิทยาศาสตร์ก็จะลาออกเพื่อไปสอบวิศวกรรมศาสตร์” ศ.ดร.สุชัยวีร์ กล่าวและว่า ส่วนกรณีของบริษัทเอกชนไม่รับบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) เข้าทำงานนั้น เรื่องนี้ ทปอ.พร้อมด้วย มรภ. และ มทร. จะไปหารือกับทางผู้จ้างงาน คือ บริษัทและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทย ธนาคารต่างๆที่รับเด็กของมหาวิทยาลัยจำนวนมากเพื่อให้เข้าใจและขอให้เปิดโอกาสให้ผู้จบการศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัยได้สมัครเข้าทำงาน ส่วนกระบวนการคัดกรองก็ขอให้เป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัทนั้น